



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร.๓๙๖)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๗๙/๗

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การบังคับใช้มาตรการทางปกครอง โดยการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑๑ ช่องรายการ กรณี บริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งทางปกครอง ผมได้แสดงความเห็นและตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ผมไม่ขัดข้องต่อการบังคับใช้มาตรการทางปกครอง โดยการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด) เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายและคำสั่ง กสทช. มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีของบริษัทฯ เป็นเรื่องของการไม่จัดทำแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคอันสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ หยุดให้บริการ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้รับชมรายการของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป โดยมีบางส่วนปรากฏเป็นกรณีร้องเรียนอยู่ด้วย ทั้งที่ร้องต่อ กสทช. และทางสื่อสาธารณะต่างๆ ดังนั้นจึงมีประเด็นสำคัญที่ควรต้องพิจารณาคือ มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในกรณีนี้อาจไม่ส่งผลเป็นการลงโทษบริษัทฯ ดังที่ควรจะเป็น หากแต่ทำให้บริษัทฯ สมประสงค์ในการเลิกกิจการโดยไม่คำนึงถึงและไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ในขณะที่ผู้รับชมรายการของบริษัทฯ หรือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายยังคงไม่ได้รับการดูแลและเยียวยาต่อไป ซึ่งในที่ประชุมมีการชี้แจงว่า สำหรับกรณีร้องเรียนที่เข้ามายังสำนักงาน กสทช. จะยังคงมีการพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป แต่ก็ยังคงมีข้อกังขาว่า กสทช. จะใช้อำนาจใดในการบังคับต่อบริษัทฯ ได้ ในเมื่อบริษัทฯ จะไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตของ กสทช. อีกต่อไป มีพิกัดกล่าวถึงการดูแลผู้บริโภคในเชิงภาพรวม ที่ยิ่งดำเนินการได้ยาก แต่ถึงอย่างไรยังคงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.